



ประกาศสำนักบริการวิชาการ

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ส่งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงาน
สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้รับการพิจารณากรอบงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
จาก อพ.สธ ส่วนกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในวิถี
ชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	โครงการ	คณะ/ หน่วยงาน/ หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารจากกระดูก	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ อาจารย์ ดร.อุรษา วานิช	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรสละ ระบุ ในด้านที่ไม่ใช่อาหาร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ	๓๐,๐๐๐
๓	โครงการเพาะเห็ดกินได้และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพื่อเสริมสร้างรายได้ ให้กับชุมชนเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ อาจารย์ ดร.เสาวภา สุราวุธ	๒๑๐,๐๐๐
๔	โครงการสำรวจและบันทึกพืชหายาก เป้าหมาย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ อาจารย์ศศิธร พุทธิรักษ์	๑๐๐,๐๐๐
๕	โครงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด จันทบุรีโดยใช้ทรัพยากรปะการังเป็นฐาน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตานาภา คุณสุข	๑๙๐,๑๒๗
๖	โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ การปลูกกระวาน และการพัฒนาอาหารจากกระวานสู่ชุมชน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ อาจารย์ณฤมล อภินันท์สวัสดิ์	๑๗๘,๒๕๘

ลำดับ	โครงการ	คณะ/ หน่วยงาน/ หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๗	โครงการความหลากหลายของสาหร่ายน้ำ จืดกินได้ในจังหวัดจันทบุรี	คณะเทคโนโลยีการเกษตร/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศร ล้อมเมตตา	๕๐,๐๐๐
๘	โครงการสำรวจทรัพยากรปลาท้องถิ่น ตำบลบ่อ อำเภอลุมพินี จังหวัดจันทบุรี	คณะเทคโนโลยีการเกษตร/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรารุช แสงสว่างโชติ	๖๐,๐๐๐
๙	โครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในพื้นที่ปกป้องทรัพยากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี	สำนักบริการวิชาการ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตานา คุณสุข	๘๖๔,๘๑๕
๑๐	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปึก โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี	สำนักบริการวิชาการ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตานา คุณสุข	๖๘,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น			๑,๗๘๒,๐๐๐

๒. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้ได้รับงบประมาณต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภาพร บุญมี)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประกาศที่ ๐๐๓ / ๒๕๖๖